



## ความอยู่ดีมีสุขของ “วิจิตรา”

ภาพของเด็กๆ สงสัยใจอยแจ้วตอบคุณครูตั้งมาแต่ไกล คุณครูอุ๊ของเด็กๆ กำลังสอนเด็กอย่างสนุกสนาน

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นมาที่ “อุ๊” หรือ “วิจิตรา” ได้รับความเมตตาจากผู้อุปการะ จนกระทั่งเธอเรียน

จบการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์ ปัจจุบันรับราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร

“ขอขอบคุณผู้อุปการะที่ให้ชีวิตใหม่กับหนูและครอบครัว หนูมีโอกาสเรียนต่อครอบครัวมีอาชีพที่ให้รายได้สม่ำเสมอ ทั้งแต่งกวาและวิวที่ท่านมอบให้ช่วยให้หนูมีวันนี้ได้จริงๆ เลยละค่ะ”



อุ๊บอกด้วยน้ำเสียงดีใจ

ครอบครัวของอุ๊มีฐานะยากจน พ่อแม่ทำนาเพียงอย่างเดียว บางปีก็ได้ข้าว บางปีก็ได้ไม่ข้าวแล้วแต่ปีนั้นเกิดความแห้งแล้งหรือน้ำท่วม อุ๊มีน้องสาวอีกคนที่กำลังเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าเธอและน้องสาวจะได้เรียนจนจบระดับการศึกษาสูงสุด โครงการฯ ได้สนับสนุนอาชีพการปลูกแต่งกวาน้ำหยด และเลี้ยงวัวให้แก่ครอบครัว เพื่อให้มีรายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะและสนับสนุนเงินทุนก้อนแรก

ด้วยความขยันขันแข็งของทุกคนในครอบครัวที่ช่วยกันทำงาน ไม่เคยปล่อยให้พื้นที่ว่าง แต่งกวาจึงสร้างรายได้เป็นกอบ

เป็นกำให้ครอบครัว วัวก็ขยายพันธุ์ออกไปอีกหลายคอก ส่วนตัวของเธอเอง ด้วยจิตอาสาที่ทุ่มเทและการกล้าแสดงออกในทางที่

ดี ทำให้เธอได้เลือกให้เป็นประธานเยาวชนของโครงการฯ ในขณะที่เธอเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาด้วย

หากมีเวลว่าง อุ๊กับเพื่อนๆ จะมาช่วยงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ อยู่เป็นประจำในกิจกรรมที่สอนน้อง สอนพิเศษให้เด็กๆ ประถมศึกษา มาช่วยในค่ายภาษาอังกฤษ ช่วยแนะแนวการศึกษาให้น้องๆ ที่กำลังจะเรียนต่อ

“ตอนที่จบ ม.6

คิดว่าคงไม่ได้เรียนต่อแล้ว ต้องออกไปหางานทำแน่ๆ แต่พอบอก والدั้งใจเรียนนะลูก พ่อแม่พอมีรายได้แล้ว มีแต่งกวาขายทุกวัน ตอนนี้เรามีวัวหลายตัวแล้ว เเท่านี้เองค่ะ หนูดีใจมากที่ได้เรียนต่อ หนูเคยคิดว่าไม่มีวันนี้แล้ว” สีหน้าของอุ๊แสดงออกถึงความดีใจเมื่อเล่าให้ฟัง

วันนี้ เธอได้ทำงานอาชีพครู อย่างที่ตั้งใจหวัง ท่านผู้อุปการะได้ช่วยให้เด็กคนหนึ่งเติบโตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังที่สำคัญของบ้านเกิด สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ทั้งเด็ก ครอบครัว และชุมชนได้อย่างแท้จริง

## โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

# นิมิตรรวมใจ

### จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาทอย่างต่อเนื่องของท่าน ได้ช่วยนำการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขสู่ตัวเด็กในความอุปการะครอบครัวของพวกเขา ตลอดทั้งชุมชนที่เด็กในความอุปการะของท่านอาศัยอยู่ พวกเขาส่งคำขอบคุณจากใจมาถึงท่าน

ในรายงานความก้าวหน้าปีที่ 15 ของการดำเนินงานโครงการฉบับนี้ ท่านจะได้ทราบถึงเด็กในความดูแลได้รับเต็มความพร้อมในด้านการศึกษา สนุกกับการเรียนรู้ มีสุขภาพดีทุกเทอม ได้กินอาหารคุณภาพดีขึ้น มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรง ครอบครัวได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้เพื่อนำพวกเขาไปถึงความสำเร็จตามความมุ่งหวังและปรารถนาของท่าน



มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทร 0-2022-9200 ถึง 2 | โทรสาร 0-2022-9203 ถึง 5  
www.worldvision.or.th | info@worldvision.or.th



ความอยู่ดีมีสุขของเด็กในความอุปการะของท่านที่...  
โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

# นิมิตรรวมใจ

จังหวัดร้อยเอ็ด





โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน นิมิตรวมใจ เริ่มดำเนินงานพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชนในปี พ.ศ. 2543

ใน 3 ตำบลของอำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่

- ตำบลดอกกล้า
- ตำบลวังสระบัว
- ตำบลโนนสง่า

โดยมีโครงการหลัก 3 ด้านคือ

- การศึกษา
- การอุปการะเด็ก
- เศรษฐกิจ

ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ 700 คน

## เต็มความพร้อมในด้านการศึกษา



ท่านได้ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการศึกษาแก่เด็กในความอุปการะ เต็มความพร้อมให้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสเรียนต่อในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น สนับสนุนการสอนเสริมให้แก่เด็กที่มีผลการเรียนอ่อนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ทำให้เด็กมีพัฒนาการทักษะการอ่านเขียนและคิดคำนวณดีขึ้น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการแก่เด็กนักเรียนในโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลเลื่อนระดับชั้นเรียน และการเรียนต่อทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ

เด็กๆ จำนวน 200 คน ได้ความรู้ทักษะวิชาชีพการเลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัว เด็กๆ ได้ฝึกฝนด้วยการลงมือทำ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กใช้เป็นอาชีพเสริมต่อไปในอนาคต

## สนุกกับการเรียนรู้

เด็กในความอุปการะ 518 คน ได้ฝึกฝนตามแต่ละช่วงวัยของเด็ก ได้แก่ ช่วงวัย 6-11 ปี และ 12-18 ปี โดยมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตที่เหมาะสมตามวัย เพื่อให้เด็กๆ นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง เสริมสร้างภาวะผู้นำ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

เด็กๆ 366 คน ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า อาทิ วิทยาศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน สารยาเสพติดที่ปนมากับอาหารที่เรารับประทาน เป็นต้น เยาวชนรุ่นพี่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ในการเรียนต่อจากแบบอย่างของพี่ๆ ที่ประสบความสำเร็จ และการเตรียมความพร้อมในการมุ่งไปสู่ความฝันของเด็กๆ

## รู้สิทธิ์และมีทักษะในการป้องกันตนเอง



ผู้ปกครองเด็กในความอุปการะ 181 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม ตลอดจนการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดจากคนที่เด็กมีความใกล้ชิดคุ้นเคย หรือคนนอกชุมชน

## ครอบครัวได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีความได้เพิ่มขึ้น



การพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้ครอบครัวเด็ก เริ่มต้นด้วยการวางแผนงานและคิดวิเคราะห์ร่วมกับครอบครัวเด็ก 100 ครอบครัว ที่มีฐานะยากจน อบรมทักษะการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพครอบครัว ความพร้อมและความถนัดของครอบครัว



พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยเพื่อการประกอบอาชีพ ได้แก่ การปลูกแตงกวาน้ำหยด การเลี้ยงหมูชีวภาพ การเลี้ยงปลาตุ๊ก การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกผักกระยะสั้น และการประกอบอาชีพขายข้าวเม่า และขายของเร่ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 74 ครอบครัว ได้ทำอาชีพที่ตนเองถนัด ลดการว่างงาน มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวและมีการเก็บออมกับกลุ่มออมทรัพย์ รวมถึงส่งเสริมอบรมให้ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่อีก 117 ครอบครัว เพื่อนำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่ทุกคน

ในชุมชนของเด็ก ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ ให้แก่คณะกรรมการและกลุ่มออมทรัพย์ 40 คน ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชุมใหญ่ของกลุ่มออมทรัพย์โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 600 คน